



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไป เป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓๓) พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกฯ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ จะแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตามลำดับที่สอบได้ในประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยภูมิ (ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ)

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบเท่านั้น ที่จะมีสิทธิใช้บัญชีการสอบคัดเลือกในครั้งนี้อันองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นไม่สามารถขอใช้บัญชีได้

๓. ผู้สอบคัดเลือกได้รายใด ถ้าผู้นั้นแจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบจะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไม่เกิน จำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่างและจะเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างแล้ว บัญชีสำรองเป็นอันยกเลิก

๕. หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สอบคัดเลือกได้ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชีการสอบคัดเลือกฯ ในครั้งนี้ ขาดคุณสมบัติตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จะถือว่าผู้นั้น ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่ต้น

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุพล เหล็กมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ

บัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และขึ้นบัญชี การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
 ต่างสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นายท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	ผลคะแนนการสอบคัดเลือก					หมายเหตุ
		ภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (๑๐๐)	ภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (๑๐๐)	ภาคความเหมาะสม กับตำแหน่ง (๑๐๐)	คะแนนรวม (๓๐๐)	คิดเป็นร้อยละ	
๐๑	นางสาวปริยาณู เหล็กมา	๗๖	๗๘	๘๔.๖๖	๒๓๘.๖๖	๗๙.๕๕	สอบได้ลำดับที่ ๑